



Một ngôi chùa ở miền Nam Thái Lan sụp đổ sau trận mưa lớn

ISSN: 2734-9195

15:14 21/12/2024

Ngôi chùa sụp đổ là một ví dụ đáng tiếc, làm nổi bật những nguy cơ mà hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là các công trình tôn giáo, giáo dục và nhà ở phải đối mặt.

Ngày 16/12 vừa qua, một ngôi chùa tại miền Nam Thái Lan đã sụp đổ do mưa lớn kéo dài và lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho biết, ngôi chùa này vốn là nơi ở của các nhà sư, đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi nền móng bị xói mòn. Rất may, các nhà sư đã kịp thời sơ tán trước khi sự cố xảy ra, nên không có thương vong.

Hiện trường sụp đổ





(Ảnh: Internet)

Đoạn phim tại hiện trường cho thấy ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh Nakhon Si Thammarat bị sụp đổ hoàn toàn khi nền đất bên dưới bị xói mòn nghiêm trọng.

Ban đầu, cấu trúc chùa xuất hiện các dấu hiệu bất thường như vồng ở giữa, cửa sổ cong vênh, và tấm lợp bị biến dạng. Sau đó, ngôi chùa trượt xuống vùng nước sâu do nền móng bị lũ nhấn chìm. Hiện trường chỉ còn lại phần cầu thang và lối vào phía ngoài.

Các nhà sư trong chùa đã sớm nhận ra nguy cơ khi nền đất bị suy yếu và nhanh chóng sơ tán, tránh được thiệt hại về người.

Bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng



(Ảnh: Internet)

Sự cố xảy ra trong bối cảnh miền Nam Thái Lan đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Các khu vực như Koh Tao, Koh Phangan và Koh Samui cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận mưa lớn. Theo Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), một hệ thống áp thấp từ miền Nam Thái Lan và Malaysia đã gây ra lượng mưa lớn cùng với gió mạnh từ ngày 13-15/12.

TMD cảnh báo rằng, sóng tại Vịnh Thái Lan có thể cao tới 3 mét, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và cộng đồng ven biển. Theo Bộ Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai, khoảng 128.000 gia đình bị ảnh hưởng, với ít nhất 8 trường hợp tử vong được xác nhận.

Hậu quả và những thách thức phía trước

Nakhon Si Thammarat thường xuyên hứng chịu mưa lớn theo mùa, nhưng những cơn bão ngày càng dữ dội gần đây đã làm dấy lên lo ngại về biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng. Ngôi chùa sụp đổ là một ví dụ đáng tiếc, làm nổi bật những nguy cơ mà hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là các công trình tôn giáo, giáo dục và nhà ở phải đối mặt.

Thái Lan, nơi khoảng 95% dân số theo đạo Phật, coi các ngôi chùa như trung tâm cộng đồng. Việc mất đi một phần khu vực lưu trú của chùa không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần mà còn gián đoạn các sự kiện tôn giáo và hoạt động cộng đồng.

Nỗ lực tái thiết và cảnh báo cộng đồng

Chính quyền và các tăng đoàn Phật giáo địa phương đang đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch tái thiết ngôi chùa. Trong khi đó, người dân được khuyến cáo thận trọng trước các nguy cơ từ ngập lụt, như các vật thể nguy hiểm ẩn dưới nước hoặc bùn.

Với sự hỗ trợ từ cộng đồng và các cơ quan chức năng, hy vọng ngôi chùa sẽ sớm được tái xây dựng, trở thành biểu tượng phục hồi sau thiên tai. Sự kiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chống chịu của các công trình trước những thách thức từ biến đổi khí hậu trong tương lai.

Tác giả: **Justin Whitaker**

Nguồn link: <https://www.buddhistdoor.net/news/buddhist-temple-building-in-southern-thailand-collapses-after-heavy-rains-and-flooding/>